



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รัฐบาลใหม่ต้องการศึกษาแก้วิกฤต ดันขึ้นวาระชาติ-รื้อระบบผลิตครู

โดย มติชน วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551 04:17 น.

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในปี 2551 ตนอยากเห็นคนในแวดวงการศึกษาเริ่มหันมาสนใจการศึกษาให้จริงจัง และเน้นการสร้างคนเป็นตัวตั้ง ทุกปัญหาต้องเน้นที่คน โดยใช้กระบวนการศึกษาเข้ามาแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ส่วนปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ล้วนแต่ต้องมีหลักคิดเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาแทบทั้งสิ้น คนในแวดวงการศึกษา ตลอดถึงรัฐบาลชุดใหม่จะต้องให้การศึกษามาสู่วาระแห่งชาติให้ได้ คือจะทำอย่างไรให้ทุกคนในชาติเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งฝ่ายรัฐบาลต้องชัดเจน และเน้นให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติแก้ปัญหาอื่นๆ

รัฐบาลใหม่ต้องเน้นการศึกษาเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤตโลกให้ได้ ก่อนอื่นการจะตั้งใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ต้องให้คนที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษาเข้ามาบ้าง นอกจากนี้ วิสัยทัศน์และการปฏิบัติต้องเป็นสิ่งเดียวกัน อย่าลืมว่ามีปัญหาซับซ้อนเกิดขึ้นมากมายใน ศธ. จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ปัญหา อีกทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคน ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการศึกษา ทำให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนจะเลยไม่ได้อีกแล้ว และต้องเร่งมือแก้ปัญหาทันที เริ่มจากทำให้คนที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสังกัด ศธ.ต้องยกเครื่องผ่านการเรียนรู้ ผ่านการอบรม ผ่านการทำความเข้าใจในระบบการศึกษาใหม่ สิ่งสำคัญต้องฟังจากนักคิดที่ถือเป็นหัวใจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น นพ.ประเวศ วชิ นพ.เกษม วัฒนชัย นายโสภณ สุภาพงษ์ เป็นต้น

นายวิรุณกล่าวว่า สิ่งที่ต้องเร่งทำคือการผลิตครู เพราะครูในกระบวนการผลิตแบบเก่านั้น ไม่เหมาะสมกับโลกในวันนี้และวันข้างหน้าอีกต่อไป สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องปรับรื้อระบบ และกระบวนการผลิตครูทั้งหมด ทั้งหลักสูตรที่ต้องเน้นความเป็นครู อีกทั้งต้องให้ครูลงสู่พื้นที่ชุมชนได้อย่างแท้จริง กระบวนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ปี ในหลักสูตรครู 5 ปี ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน การรื้อระบบจึงเริ่มจากหลักสูตร ครูผู้สอนครู นิสิตนักศึกษาที่เรียนครู สื่อการเรียนการสอน กระบวนการฝึกปฏิบัติในโรงเรียน หรือกระบวนการลงชุมชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.จำเป็นต้องหารือกับมหาวิทยาลัย ครูโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบ อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาใหม่ของประเทศต้องไม่เดินตามกันระบบทุนนิยม แต่ต้องเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน

หน้า 27